

Số: 372/LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 24 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp đợt 3 cho đoàn viên,
người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên toàn địa bàn Thành phố đến ngày 06/9/2021 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp; đời sống, việc làm của người lao động đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Để tiếp tục đồng hành, chia sẻ với khó khăn của đoàn viên người lao động trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài; để người lao động yên tâm “Ở đâu ở đấy” góp phần cùng Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện Công văn số 485/LĐLĐ, ngày 23/8/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc hỗ trợ khẩn cấp đợt 3 cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; duy trì mô hình hoạt động “Siêu thị 0 đồng” “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng”... để tiếp nhận, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ngừng việc, mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân; đoàn viên, người lao động trong các khu vực bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn (Theo văn bản số 449/LĐLĐ ngày 09/8/2021 của LĐLĐ Thành phố). Công đoàn cơ sở khó khăn cần LĐLĐ Huyện hỗ trợ, đề nghị phản ánh về Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện để xem xét, hỗ trợ kịp thời.

2. Đẩy nhanh việc rà soát các đối tượng để kịp thời thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021; Hướng dẫn số 248/HD-LĐLĐ của LĐLĐ Huyện và các văn bản sửa đổi bổ sung trên tinh thần linh hoạt, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động sớm nhận được hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

3. Phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị xã hội của UBND xã, thị trấn triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ

tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

4. Phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, thị trấn tiếp tục kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn miễn giảm giá thuê nhà trọ cho công nhân, đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động vượt qua dịch bệnh.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện yêu cầu Công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện. Tổng hợp danh sách (*theo mẫu kèm theo*) và gửi công văn về LĐLĐ huyện Gia Lâm **hạn cuối cùng trước 16h ngày 04/9/2021**, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: gialam@congdoanhanoi.org.vn. Mọi thông tin, vướng mắc phản ánh về LĐLĐ Huyện (*qua đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện, số điện thoại 0989.585.838*) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- LĐLĐ Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LÂM
CÔNG ĐOÀN

....., ngày tháng năm 2021

DANH SÁCH

Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cần được hỗ trợ khẩn cấp

TT	Họ và tên	Nghề nghiệp, đơn vị công tác	Trích ngang hoàn cảnh	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				
...				

**XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**
(Ký tên, đóng dấu)

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH**
(Ký tên, đóng dấu)